

CS/24/24

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 บริษัท Amata City Halong Joint Stock Company (“ACHL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับเอกสารตอบรับจาก The Quang Ninh Economic Zone Authority (“QEZA”) เพื่อยืนยันว่าบริษัท MC Economic Estate Development Vietnam Corporation (“MRBN”) มีคุณสมบัติของผู้ซื้อตรงตามเงื่อนไขในการซื้อหุ้นสามัญใน ACHL จำนวน 10,026,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ด่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ใน ACHL ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เมืองฮาลอง จังหวัดกว๋างนินห์ ประเทศเวียดนาม โดยมูลค่าราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 271,911 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ MRBN โดยอ้างอิงตามวิธีมูลค่ากระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow Approach) (“ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ ACHL”) ทั้งนี้ คาดว่าธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ ACHL จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2567 และเมื่อภายหลังธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน ACHL คงเหลือร้อยละ 79.99 ซึ่ง ACHL จะยังคงสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเมื่อคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์แล้วไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)



(นายอัครเรศร์ ชูชวย)

กรรมการ